

## บาท/ดอลลาร์เข้าที่อ่อนค่า แต่ดีลเลอร์มองมีโอกาสฟื้นตัวตามสกุลเงินตปท.

\*บาท/ดอลลาร์ เข้าที่อ่อนค่าจากปลายสัปดาห์ก่อน แต่ดีลเลอร์ มองว่า  
 กรอบในการอ่อนค่าในระยะสั้นเริ่มจำกัด และเงินบาทมีโอกาสฟื้นตัวได้  
 ตามทิศทางสกุลเงินต่างประเทศ

\*นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ระบุว่า  
 พอใจที่เงินบาทอ่อนค่าอย่างสมเหตุสมผล และน่าจะกลับมามีเสถียรภาพ  
 มากขึ้น หลังมีความพยายามจาก ทั้ง รัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 (ธปท.) และภาคเอกชน ในการแก้ปัญหาเงินบาทที่แข็งเกินไปในช่วง  
 ก่อนหน้านี้

\*รมว.คลัง ยังคาดหวังว่า แม้เงินบาทเริ่มอ่อนค่าลง แต่คณะกรรมการ  
 นโยบายการเงิน(กนง.) น่าจะรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชน รวมถึง  
 หน่วยงานรัฐ ก่อนการพิจารณาทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย

\*เยนติดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปีครึ่ง เมื่อเทียบกับดอลลาร์  
 ในการซื้อขายเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากรายงานระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่น  
 อาจจะพอใจกับระดับของค่าเงินเยน หลังจากที่เคยร่วงลงอย่างต่อเนื่อง

\*หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่า นายอากิระ ฮามาริ  
 รมว.เศรษฐกิจของญี่ปุ่น กล่าวว่า การแข็งค่ามากเกินไปของเงินเยน  
 ได้ปรับฐานไปแล้ว และการอ่อนค่าลงอีกของเยนอาจเป็นอันตราย

\*ความเห็นดังกล่าวทำให้มีแรงซื้อคืนเข้ามาบ้าง ท่ามกลางภาวะซื้อขาย  
 ที่เบาบางมาก ซึ่งทำให้เยนติดตัวขึ้นมากเกินจริง

\*เทรดเดอร์ในต่างประเทศ มองว่า การร่วงลงอีกของดอลลาร์/เยน  
 จะขึ้นอยู่กับการประชุมนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ)ใน  
 กลางสัปดาห์นี้ ซึ่งคาดว่าบีโอเจจะชะลอการผ่อนคลายนโยบายลงอีก  
 แต่อาจปรับปฏิบัติการในตลาด เพื่อลดความผันผวนของตลาดพันธบัตร

\*ตลาดยังจะรอดูการแถลงต่อสภาองเกรสของ นายเบน เบอร์นันท์  
 ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในสัปดาห์นี้ด้วย

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร  
 ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.803 บาท

- \*09.06 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.85/88 จาก 29.75/77 เมื่อวันศุกร์
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.82/89 จาก 29.75/77 เมื่อวันศุกร์
- \*เบน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.77/79 จาก 103.22 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์
- \*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2831/32 จาก 1.2831 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"บาทเข้านี้ขึ้นไป(อ่อนค่า) ไปที่ 29.90/91 แล้วก็เริ่มจะแข็งกลับมา คิดว่าข้างบนอาจจะไปได้อีกไม่เยอะในช่วงนี้ เพราะตัวดอลลาร์เทียบกับ major currency ก็เริ่มจะอ่อนลงแล้วเหมือนกัน" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า ค่าเงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 29.75-29.90 โดยเงินบาทมีโอกาสที่จะกลับมาแข็งค่าได้บ้าง ตามทิศทางสกุลเงินหลัก ที่เริ่มฟื้นตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์

ขณะที่ปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ คือการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) ที่อาจจะมีผลต่อการพิจารณาเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ของคณะกรรมการ กนง. ในสัปดาห์หน้า

บาท/ดอลลาร์อ่อนค่าลงในวันนี้ หลังการเปิดเผยข้อมูลจีดีพีไตรมาสแรก ของไทยที่ต่ำกว่าคาด โดยขณะนี้บาทปรับตัวอยู่ที่ 29.89-29.92 เทียบดอลลาร์ และมีแนวโน้มอ่อนตัวลงสู่ 30.00

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) ปรับลดคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ปี 56 เป็นเติบโต 4.2-5.2% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 4.5-5.5% จากปีก่อน ขณะที่นักวิเคราะห์ คาดว่า จีดีพีปีนี้จะเติบโต 4.8%

สภาพัฒน์ระบุว่า การปรับลดคาดการณ์จีดีพีปี 56 ดังกล่าว เนื่องจากจีดีพีในไตรมาส 1/56 แม้จะขยายตัวได้ แต่ก็ยังต่ำกว่าคาดการณ์ และต่ำกว่าที่ควรจะเป็น โดยจีดีพีไตรมาส 1/56 เติบโต 5.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ลดลง 2.2% จากไตรมาสก่อนหน้า

ขณะเดียวกัน สภาพัฒน์ได้ปรับลดคาดการณ์การส่งออกปีนี้ เหลือโต 7.6% จากเดิมที่คาดโต 11.0% พร้อมทั้งปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้เป็นเพิ่มขึ้น

2.3-3.3% จากเดิมคาดเพิ่มขึ้น 2.5-3.5% หรือเพิ่มเฉลี่ย 3.2%

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้